

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับเผยแพร่ได้ทันที กองทัพเรือแคนาดากลับมาเยือนไทย

กองทัพเรือแคนาดากลับมาเยือนไทย
6 ตุลาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2565 เรือหลวงของประเทศแคนาดา วินนิเพก (Winnipeg) จะจอดเทียบท่าที่ประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการป้องกันรักษาความมั่นคงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกในฤดูใบไม้ร่วง นอกจากนี้ ปฏิบัติการในภูมิภาคครั้งนี้ยังรวมถึงเรือหลวงแวนคูเวอร์ (Vancouver) และเครื่องบินตรวจการณ์ระยะไกลรุ่นซีพี-140 ออโรรา (CP-140 Aurora) ที่ประจำการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เรือหลวงและเครื่องบินรบจะยังประจำการอยู่ในภูมิภาคจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารโปรเจกชัน (Operation PROJECTION) และปฏิบัติการทางทหารนีออน (Operation NEON)

ชื่อของเรือหลวงลำนี้มาจากชื่อเมืองวินนิเพก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลมานิโทบา (Manitoba) ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ เรือหลวงลำนี้และเมืองวินนิเพกมีคติพจน์เดียวกัน คือ มวลชนรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว (Unum Cum Virtute Multorum) เพื่อเน้นย้ำพลังของผู้คนหลากหลายที่ทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ทหารเรือ 250 นาย ผู้ได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงและมีความเชี่ยวชาญทางการเดินเรือ ซึ่งในจำนวนนี้ทหารหญิงรวมอยู่ด้วย 30 นาย ประจำการอยู่บนเรือหลวงวินนิเพก ทหารเรือทุกนายพร้อมเต็มที่ที่จะรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่

เรือหลวงวินนิเพกจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมทวิภาคีและพหุภาคี และสานสัมพันธ์กับทหารในภูมิภาคและพันธมิตรด้านความมั่นคงในระดับนานาชาติอื่น ๆ ด้วย เพื่อส่งเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพระดับภูมิภาค อันเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางทหารโปรเจกชัน ทั้งนี้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในปฏิบัติการนี้จะช่วยสร้างทั้งความมั่นใจและพันธมิตรทางการทหาร

ระหว่างการเยือนท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กองทัพเรือแคนาดา (Royal Canadian Navy หรือ RCN) จะได้สานสัมพันธ์กับพันธมิตรและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและมิตรภาพ อีกทั้งยังได้มีการแสดงแสนยานุภาพ การแข่งกีฬาาร่วมกัน และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาจะจัดให้มีการอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสตรีสันติสุขและความมั่นคงที่กรุงเทพฯ โดยมีนาวาโท Annick Fortin ผู้บัญชาการเรือหลวงวินนิเพก และพันจ่าเอก Sue Frisby รวมทั้งทหารเรือหญิงของกองทัพเรือไทย เข้าร่วมอภิปรายในครั้งนี้ด้วย งานครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้สตรีที่เป็นผู้นำในภารกิจการป้องกันประเทศได้กล่าวถึงบทบาทและความสำคัญของการมีส่วนร่วมของสตรีในกองทัพ การส่งเสริมของพวกเขาก็เกิดสันติภาพและความมั่นคงของโลก รวมทั้งบทเรียนที่ได้รับและความท้าทายของกองทัพในเพิ่มความหลากหลายและหลอมรวมยิ่งขึ้น ในระดับภูมิภาคนั้นประเทศแคนาดาสนับสนุนความพยายามของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN) ในการพัฒนาแนวทางในการบังคับใช้วาระ "สตรี สันติภาพและความมั่นคง" ของภูมิภาค

ประเทศแคนาดาและประเทศไทยได้เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2564 ประเทศทั้งสองมีสัมพันธภาพทวิภาคีและพหุภาคีที่มีพลวัต ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องเรื่อยมา โดยได้รับการหนุนจากการเคลื่อนย้ายของผู้คน ความคิด การค้าและเงินทุนที่เพิ่มมากขึ้นในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของประเทศแคนาดาในภูมิภาคอาเซียน ในปี 2564 มูลค่าการค้าสินค้าทั่วไประหว่างสองประเทศแต่ละระดับ 5 พันล้านเหรียญแคนาดาเป็นครั้งแรก การค้าด้านบริการระหว่างสองประเทศมีมูลค่า 373 ล้านเหรียญแคนาดาในปี 2563 การขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนยังเป็นสิ่งที่ทั้งสองประเทศต้องการ โดยเฉพาะในบริบทของการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ความสัมพันธ์ทางวิชาการยังคงมีความสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ มหาวิทยาลัยแคนาดาหลายแห่งมีข้อตกลงความร่วมมืออันยาวนานกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของไทย ในด้านความสัมพันธ์พหุภาคีนั้น ประเทศแคนาดาและประเทศไทยยังคงดำเนินการอย่างแข็งขันผ่านสหประชาชาติในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การรักษาสันติภาพ สตรี สันติภาพและความมั่นคง และความมั่นคงของภูมิภาค เป็นต้น ประเทศของเราทั้งสองยังได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในองค์กรระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ได้แก่ อาเซียน การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือเอเปค และองค์การการค้าโลก

ด้านความสัมพันธ์ทางการทหารและความมั่นคง ประเทศแคนาดาและประเทศไทยได้ร่วมมือกันตั้งแต่พ.ศ. 2528 โดยมีโครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางการทหารที่เข้มข้น การฝึกอบรมมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกัน ประเด็นความมั่นคงหลักซึ่งเป็นประเด็นความสนใจร่วม ได้แก่ ความมั่นคงทางทะเล ภัยคุกคามต่อภูมิภาค และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ ประเทศไทยและประเทศแคนาดายังได้ร่วมมือกันในการดำเนินโครงการด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประเทศไทยและอาเซียน อาทิ วิทยาลัยสันติภาพด้านความยั่งยืนและการจัดการพรมแดนของอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่มของประเทศไทยในวาระการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562

เรือหลวงออกตาวา (Ottawa) ของกองทัพเรือแคนาดาได้มาเยือนประเทศไทยครั้งสุดท้ายเมื่อสามปีที่แล้ว และพวกเรายินดีที่จะได้ต้อนรับเรือหลวงของกองทัพเรือแคนาดาอีกครั้ง เรือหลวงวินนิเพกออกปฏิบัติการตั้งแต่เดือนมิถุนายน และได้แวะเทียบท่าที่ซานติเอโก เฟอร์ล ฮาร์เบอร์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และกัมพูชา เรือหลวงได้ร่วมการฝึก *ริมแพค* (Exercise Rim of the Pacific หรือ RIMPAC) ซึ่งเป็นการฝึกทางทะเลระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนจะเริ่มปฏิบัติการทางทหารโปรเจกชัน หลังจากเดินทางออกจากประเทศไทยแล้ว เรือหลวงวินนิเพกจะยังอยู่ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อปฏิบัติการกิจร่วมกับพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่น ๆ ก่อนจะเดินทางกลับประเทศแคนาดาในเดือนธันวาคม

คำกล่าว

"พวกเราตั้งตาคอยที่จะได้พบและร่วมฝึกเคียงข้างกองทัพเรือไทยระหว่างการเยือนท่าเรือที่ห้าของปฏิบัติการโปรเจกชันประจำปี 2565 ดังคติพจน์ของเราที่ว่า 'มวลชนร่วมพลังเป็นหนึ่งเดียว' เรือหลวงวินนิเพกพร้อมที่จะสนับสนุนความมุ่งมั่นอันต่อเนืองของประเทศแคนาดาต่อสันติภาพและความมั่นคงของโลก และพัฒนาความสัมพันธ์ของประเทศแคนาดา กับพันธมิตรและหุ้นส่วน"

นาวาโท Annick Fortin ผู้บัญชาการ เรือหลวงวินนิเพก

"ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั้นไม่สามารถแยกออกจากความมั่นคงของประเทศแคนาดา ดังนั้นพวกเราจึงมีความยินดีที่จะต้อนรับเรือหลวงวินนิเพกสู่ประเทศไทย การมาเยือนประเทศไทยของเรือหลวงเป็นครั้งที่สองในรอบสามปี

เป็นสิ่งที่สะท้อนเด่นชัดให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงระดับทวิภาคีที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เป็นสิ่งสะท้อนถึงความแน่วแน่นของการมีอยู่ในเชิงบวกของกองกำลังในภูมิภาค และการยอมรับถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการปกป้องรักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประชาชน"

ดร. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

"กองทัพเรือแคนาดามีประวัติอันยาวนานในการออกประจำการทั่วโลกทั้งในยามสงบสุขและช่วงที่มีความขัดแย้ง เรือหลวงวินนิเพกจะส่งต่อศักยภาพในการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพเรือที่เป็นหุ้นส่วนกับเราเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรนานาชาติและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก กองทัพเรือแคนาดาได้ปฏิบัติการอย่างอิสระ และร่วมปฏิบัติการในภารกิจของพันธมิตรและหุ้นส่วน สอดรับไปกับนโยบายด้านความมั่นคงของแคนาดาที่ว่า 'เข้มแข็ง มั่นคง และเข้ามีส่วนร่วม' ระหว่างการออกปฏิบัติหน้าที่ในปฏิบัติการทางทหารโปรเจกชัน ทหารเรือแคนาดาได้ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพในระดับภูมิภาค เรือหลวงวินนิเพกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์รุ่นซีเอช-148 ไซโคลน (CH-148 Cyclone) พร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เชี่ยวชาญยุทธการปราบเรือดำน้ำ สอดส่องทางทะเล และปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ"

พันโท Patrick Masterson ผู้ช่วยทูตทหารแคนาดา (Canadian Defence Attaché หรือ CDA)

เกร็ดความรู้

- ปฏิบัติการทางทหารโปรเจกชันเป็นปฏิบัติการที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันต่อเนื่องของประเทศแคนาดาในการส่งเสริมให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ในการปฏิบัติการทางทหารโปรเจกชัน เรือหลวงวินนิเพกปฏิบัติการทางเรือส่วนหน้า การประจำการร่วม และการเข้าร่วมการซ้อมทางทะเลในระดับนานาชาติกับชาติพันธมิตร ปฏิบัติการทางทหารโปรเจกชัน ครั้งล่าสุดมีขึ้นระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2564
- ปฏิบัติการทางทหารนืออนเป็นปฏิบัติการที่สนับสนุนของประเทศแคนาดาในการประสานความร่วมมือนานาชาติเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต่อประเทศเกาหลีเหนือ



ระหว่างการปฏิบัติการกิจ กองทัพแคนาดาได้ปฏิบัติการตรวจตราเพื่อสอดส่องกิจกรรมทางทะเลที่สุ่มเสี่ยงว่าอาจใจหลบหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร โดยเฉพาะการส่งเชื้อเพลิงและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ระหว่างเรือ ที่ขัดกับข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ครั้งสุดท้ายที่กองทัพแคนาดาร่วมสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารนืออนคือระหว่างวันที่ 16 กันยายน - 20 พฤศจิกายน 2564

ผู้ประสานงานกับสื่อมวลชน

ณพวัน อนาวิล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมสังคมและการเมือง (Advocacy and Political Affairs) สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

อีเมล: Noppawan.Anavil@international.gc.ca

โทร: +66-2-646-4311, +66-81-815-8200

สื่อมวลชนสัมพันธ์

กระทรวงการป้องกันประเทศ ประเทศแคนาดา

อีเมล: mlo-blm@forces.gc.ca

โทร: 613-904-3333

เว็บไซต์

ปฏิบัติการทางทหารโปรเจกชัน (Operation PROJECTION) - [Operation PROJECTION - Canada.ca](http://OperationPROJECTION-Canada.ca)

ปฏิบัติการทางทหารนืออน (Operation NEON) - [Operation NEON - Canada.ca](http://OperationNEON-Canada.ca)

เรือรบตรวจการณ์แคนาดา (Canadian Patrol Frigates) - [HALIFAX CLASS](http://HALIFAXCLASS)

สื่อสังคมออนไลน์ (Social media)

เรือหลวงวินนิเพกทางเฟซบุ๊ก [HMCS WINNIPEG ON FACEBOOK](https://www.facebook.com/HMCSWINNIPEG)

เรือหลวงวินนิเพกทางอินสตาแกรม [HMCS WINNIPEG ON INSTAGRAM](https://www.instagram.com/HMCSWINNIPEG)

เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ภาษาอังกฤษ [@CanadaInThailand](https://www.facebook.com/CanadaInThailand)



<p>เรือหลวงวินนิเพกทางทวิตเตอร์ <u>HMCS WINNIPEG ON TWITTER</u></p> <p>ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพ แคนาดาทางทวิตเตอร์ <u>Canadian Armed Forces Operations Twitter</u></p> <p>ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพ แคนาดาทางเฟซบุ๊ก <u>Canadian Armed Forces Operations Facebook</u></p>	<p>ทวิตเตอร์สถานเอกอัครราชทูต แคนาดา ภาษาอังกฤษ <u>@CanadaThailand</u></p> <p>ลิงค์อินสถานเอกอัครราชทูต แคนาดา (LinkedIn) <u>@Embassy of Canada to Thailand</u></p>
--	---